



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 17 / 2549

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

**สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสัมมนาวิชาการ
เทิดพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์**

กระทรวงการคลัง ร่วมกับ ราชสกุลจักรพันธุ์ จัดงานสัมมนาวิชาการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบวาระ 150 ปี วันพระประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ดันราชสกุลจักรพันธุ์ โดยกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายทอง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังร่วมกับราชสกุลจักรพันธุ์ ในฐานะผู้จัดงานสัมมนา รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการเทิดพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ ณ ห้องประชุม 401 กระทรวงการคลัง ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15:00 น.

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ทรงมีบทบาทสำคัญในด้านการคลังของประเทศ โดยในขณะที่ฐานะการคลังของประเทศอยู่ในสถานะที่เปราะบาง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อปฏิรูปการจัดเก็บภาษีของประเทศ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการหอรัษฎากรพิพัฒน์ เมื่อหอรัษฎากรพิพัฒน์ได้รับการยกฐานะเป็นกรมพระคลังมหาสมบัติ พระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีที่ 2 โดยทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีคนแรกเมื่อกรมพระคลังมหาสมบัติได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทั้งนี้ พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการควบคุมงบประมาณและการจ่ายเงินแผ่นดินอย่างเคร่งครัด และด้วยพระปรีชาสามารถ ฐานะด้านการคลังของประเทศจึงมีสถานะที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน และน้อมรำลึกถึงแบบอย่างจากพระจริยาวัตรที่งดงามและพระคุณูปการที่มีต่อกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หรือกระทรวงการคลังในปัจจุบัน

กระทรวงการคลังได้มีการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมูลค่าเหรียญละ 10 บาท และดวงตราไปรษณียากร ดวงละ 3 บาท ไว้จำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นวโรกาสสำคัญและถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณคุณกุดอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในงานสัมมนามีปาฐกถาพิเศษโดยนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเงินการคลังในยุคปฏิรูป” โดยนายวิรพงษ์ รามางกูร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การบรรยายภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดัย กรมพระจักรพรรดิพงษ์ โดยนายชงทอง จันทรางศุ และ นายพิริยะ ไกรฤกษ์ รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติของพระองค์ ประวัติของกระทรวงการคลัง และการจัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดัย กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ทรงมีพระคุณูปการแก่กระทรวงการคลัง โดยทรงมีพระจริยาวัตรงามพร้อมสมดังพระพจน์วิจาณะของพระองค์ท่าน

ความซื่อสัตย์สุจริตพร้อม	ไตรทวาร
เป็นหลักประธาน	ที่ตั้ง
จักกอบกิจสรรพการ	โดย่อม สวัสดิ์แฮ
เป็นประโยชน์แก่คนทั้ง	อันผู้ควรแสวง
